

Số: /BC-UBND

Sơn Long, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024

Thực hiện Công văn số 2702/UBND ngày 10/10/2024 của UBND huyện về việc báo cáo kết quả thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS&MN năm 2024 (sau đây gọi tắt là Chương trình). UBND xã Sơn Long báo cáo cụ thể như sau:

I. Tình hình thực hiện Chương trình đến ngày 31/10/2024 và ước thực hiện đến ngày 31/12/2024

1. Về kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu

Kết quả thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu của Chương trình so với kế hoạch thực hiện đã giao đầu năm của Chương trình.

(Chi tiết theo phụ lục số 01)

2. Về thực hiện các dự án, tiểu dự án, nội dung của Chương trình

Kết quả thực hiện các nội dung, hoạt động, tiểu dự án, dự án thành phần của Chương trình trong năm 2024.

- Tổng vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn xã là 13.225,81 triệu đồng, trong đó:

+ Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh là 13.121,74 triệu đồng. (nguồn vốn sự nghiệp: 10.212,83 triệu đồng; nguồn vốn đầu tư công: 2.908,91 triệu đồng)

+ Vốn ngân sách huyện là 104,07 triệu đồng.

+ Vốn tín dụng là 0 triệu đồng.

+ Vốn huy động khác là 0 triệu đồng.

- Kết quả giải ngân các nguồn vốn:

+ Vốn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh là 1.512,5 triệu đồng, tỷ lệ 11,5%.

+ Vốn ngân sách huyện là 0 triệu đồng, tỷ lệ %.

+ Vốn tín dụng là 0 triệu đồng, tỷ lệ %.

+ Vốn huy động khác là 0 triệu đồng, tỷ lệ %.

- Kết quả thực hiện nguồn vốn:

a. Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt

- Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực: Tổng nguồn vốn được giao là 1.664 triệu đồng, trong đó:

+ Ngân sách trung ương: 1.476 triệu đồng. (*Vốn đầu tư công: 800 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 676 triệu đồng*).

+ Ngân sách tỉnh: 188 triệu đồng. (*Vốn đầu tư công: 120 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 68 triệu đồng*).

+ Ngân sách huyện: 0 triệu đồng. (*Vốn đầu tư công: 0 triệu đồng; Vốn sự nghiệp 0 triệu đồng*).

- Tiến độ triển khai thực hiện:

+ Công trình: Nâng cấp NSH khu TĐC A Nhoi II; Nâng cấp NSH ông Đoàn.

Hiện nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng công trình.

+ Vốn sự nghiệp: Thực hiện nội dung hỗ trợ chuyển đổi nghề và hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán. Theo báo cáo của các thôn về việc họp dân triển khai chính sách nêu trên thì không có hộ dân đăng ký nhu cầu, bên cạnh đó qua rà soát thì các hộ không đủ điều kiện để thụ hưởng chính sách chuyển đổi nghề và hết đối tượng thụ hưởng chính sách nước sinh hoạt phân tán.

b. Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí ổn định dân cư ở những nơi cần thiết: UBND xã không thực hiện.

c. Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị

- Tiểu dự án 1: Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường và nâng cao thu nhập cho người dân:

Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực: Tổng nguồn vốn sự nghiệp được giao là: 3.466 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 3.151 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 315 triệu đồng, ngân sách huyện: 0 triệu đồng.

UBND xã đang chờ hướng dẫn của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh để có cơ sở triển khai thực hiện.

- Tiểu dự án 2: Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, vùng trồng dược liệu quý, thúc đẩy khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp và thu hút đầu tư vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực: Tổng nguồn vốn sự nghiệp được giao là: 1.496 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 1.360 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 135 triệu đồng, ngân sách huyện: 0 triệu đồng.

- Tiến độ triển khai thực hiện: Thành lập 3 nhóm hộ (2 dự án Dừa MD2, 01 dự án Bò). Hiện đã trình các cơ quan chuyên môn huyện thẩm định.

d. Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc

- **Tiểu Dự án 1: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS&MN.**

+ Công trình: Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ra Manh, với tổng mức đầu tư: 1.200,6 triệu đồng (Ngân sách Trung ương 1.044 triệu; Ngân sách địa phương 156,6 triệu). Kinh phí phân bổ năm 2024: 574,2 triệu đồng, hiện công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tình hình giải ngân: Đã giải ngân 474,9 triệu đồng, đạt 82,7% kế hoạch vốn giao.

+ Công trình: BTXM đường Trường Sơn Đông đi khu sản xuất Ha Tin, với tổng mức đầu tư: 1.000,5 triệu đồng (Ngân sách Trung ương 870 triệu; Ngân sách địa phương 130,5 triệu), kinh phí phân bổ năm 2024: 478,5, hiện công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tình hình giải ngân: Đã giải ngân 383,7 triệu đồng, đạt 80% kế hoạch vốn giao.

- Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực:

Tổng vốn sự nghiệp được giao là: 391 triệu đồng, trong đó: Ngân sách trung ương: 355 triệu đồng; Ngân sách tỉnh: 35 triệu đồng; Ngân sách huyện: 0 triệu đồng.

- Tiến độ triển khai thực hiện: Đang triển khai thực hiện.

d. Dự án 5: Phát triển giáo dục đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

- Tiểu dự án 1: Đổi mới hoạt động, củng cố phát triển các trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có học sinh ở bán trú và xóa mù chữ cho người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số: UBND xã không thực hiện.

- Tiểu dự án 2: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc; đào tạo dự bị đại học, đại học và sau đại học đáp ứng nhu cầu nhân lực cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: UBND xã không thực hiện.

- Tiểu dự án 3: Dự án phát triển giáo dục nghề nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: UBND xã không thực hiện.

- Tiểu dự án 4: Đào tạo nâng cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ triển khai Chương trình ở các cấp: UBND xã không thực hiện.

e. Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch: UBND xã không thực hiện.

g. Dự án 7: Chăm sóc sức khỏe Nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người dân tộc thiểu số; phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em: UBND xã không thực hiện.

h. Dự án 8: Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em.

- Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực: Tổng nguồn vốn sự nghiệp là 250 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 225 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 25 triệu đồng; ngân sách huyện: 0 triệu đồng;

- Tiến độ triển khai thực hiện: UBND đã xây kế hoạch năm 2024 và tiến hành lập các thủ tục cần thiết trong hoạt động của dự án.

i. Dự án 9: Đầu tư phát triển nhóm dân tộc thiểu số rất ít người và nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn

- Tiểu dự án 1: Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, dân tộc có khó khăn đặc thù: Không thực hiện

j. Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình

Tiểu dự án 3: Kiểm tra, giám sát, đánh giá, đào tạo, tập huấn tổ chức thực hiện Chương trình

- Bố trí, huy động, phân bổ và sử dụng nguồn lực: Tổng nguồn vốn sự nghiệp là 18 triệu đồng, trong đó: ngân sách trung ương: 16 triệu đồng; ngân sách tỉnh: 2 triệu đồng; ngân sách huyện: 0 triệu đồng.

UBND xã đã tiến hành xây dựng kế hoạch kiểm tra thực hiện dự án.

(Chi tiết theo phụ lục số 03)

II. Công tác phân bổ và giải ngân kế hoạch vốn ngân sách nhà nước đến ngày 31/10/2024 và ước thực hiện đến ngày 31/12/2024

c) Năm 2024

- Tổng vốn thực hiện Chương trình (bao gồm vốn năm 2022 và năm 2023 chuyển sang) là 13.225,81 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 11.755,7 triệu đồng (gồm: vốn đầu tư công là 2.565,01 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 9.190,69 triệu đồng); ngân sách tỉnh là 1.366,04 triệu đồng (gồm: vốn đầu tư công là 343,90 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 1.022,14 triệu đồng); ngân sách huyện là 104,07 triệu đồng (gồm: vốn đầu tư công là 104,07 triệu đồng, vốn sự nghiệp là 0 triệu đồng); vốn tín dụng là 0 triệu đồng; vốn huy động khác là 0 triệu đồng.

- Kết quả giải ngân các nguồn vốn: vốn đã giải ngân là 1.512,5 triệu đồng, trong đó: ngân sách Trung ương là 1.346,5 triệu đồng, ngân sách tỉnh là 166 triệu đồng; ngân sách huyện là 0 triệu đồng, vốn tín dụng là 0 triệu đồng, vốn huy động khác là 0 triệu đồng

(Chi tiết theo phụ lục số 02)

III. Đánh giá chung

1. Thuận lợi

Việc triển khai thực hiện Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào DTTS&MN nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, HĐND xã. Các ban ngành xã đã chủ động, tích cực tham mưu cho UBND xã trong việc thực hiện Chương trình trên địa bàn xã và đạt được những kết quả như đã nêu trên.

Chương trình đã góp phần tăng cường thêm nguồn lực đáng kể cho đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn; các công trình như: Đường giao thông; nước sinh hoạt; sửa chữa, nâng cấp nhà sinh hoạt cộng đồng... hoàn thành, nghiệm thu và đưa vào sử dụng đã góp phần cải thiện cơ sở hạ tầng, thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Một số dự án liên quan đến hỗ trợ sinh kế cho người dân đã triển khai thực hiện, từng bước tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

2. Hạn chế, tồn tại

Công tác tuyên truyền, vận động được các ban ngành và thôn tập trung thực hiện; tuy nhiên, hiệu quả đem lại chưa cao. Một số hộ dân, nhất là các đối tượng được thụ hưởng từ Chương trình chưa nắm rõ nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của Chương trình; vẫn còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

Tỷ lệ giải ngân đạt thấp, nhất là nguồn vốn sự nghiệp

Việc sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu ổn định do tác động bất lợi của thời tiết, dịch bệnh, giá cả thị trường;

Việc triển khai thực hiện các Dự án, Tiêu dự án, Nội dung thành phần thuộc Chương trình đến nay các văn bản hướng dẫn của cấp có thẩm quyền chưa đầy đủ, cụ thể như sau: Tiêu dự án 1, Dự án 3: *(Phát triển kinh tế nông, lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ rừng và nâng cao thu nhập cho người dân)*.

Trình độ, nhận thức của các nhóm hộ cộng đồng khi xây dựng phương án hỗ trợ phát triển sản xuất còn hạn chế, chậm trễ; Do vậy, hồ sơ để trình thẩm định mất rất nhiều thời gian dẫn đến tiến độ triển khai thực hiện.

Việc mua sắm hàng hoá, vật tư, giống, chi phí quản lý dự án... theo quy định đối với các dự án hỗ trợ theo hình thức cộng đồng chưa được hướng dẫn cụ thể cách thức thực hiện nên còn khó khăn trong việc triển khai thực hiện.

Dự án 8: Các văn bản để áp dụng triển khai thực hiện hướng dẫn chưa cụ thể, chưa rõ ràng nên rất khó thực hiện. Nguồn kinh phí phân bổ cho Dự án 8 nhiều, trong khi các chỉ tiêu được giao để hoạt động thì quá ít. Vì vậy, việc giải ngân nguồn vốn được phân bổ không thể thực hiện hết được.

Với những khó khăn, vướng mắc nêu trên thì việc triển khai thực hiện và hoàn thành giải ngân vốn năm 2024 trên địa bàn xã, nhất là vốn sự nghiệp theo chỉ đạo của UBND huyện là hết sức khó khăn.

IV. Đề xuất nhiệm vụ giải pháp thực hiện trong năm 2025

1. Trên cơ sở kế hoạch vốn được giao trong năm 2025, yêu cầu các ban ngành chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả các Dự án, Tiêu dự án, Nội dung thành phần thuộc Chương trình; trong đó chú trọng đến việc các vấn đề cần thiết, bức xúc, nâng cao thu nhập cho người dân như hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị do các tổ chức kinh tế và người dân trong vùng cùng tham gia thực hiện...; cần có phương pháp mới,

cách làm mới trong việc hỗ trợ thực hiện các dự án phù hợp với điều kiện cụ thể của từng thôn.

2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp huy động vốn đảm bảo thực hiện Chương trình. Tăng cường vận động các nguồn lực ngoài ngân sách, các doanh nghiệp tham gia vào các dự án hỗ trợ, đầu tư của chương trình; sử dụng có hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Lồng ghép việc thực hiện các Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững và Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và các chương trình, dự án, chính sách phát triển kinh tế - xã hội khác.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức và người dân, nhất là đồng bào DTTS nghèo trong việc triển khai, tổ chức thực hiện Chương trình nhằm thực hiện đạt được các mục tiêu của Kế hoạch đề ra.

4. Tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc, cán bộ làm công tác giảm nghèo; trong đó đề nghị các cấp có thẩm quyền chú trọng tập huấn các văn bản mới để đảm bảo cán bộ có đủ năng lực lãnh đạo, tổ chức thực hiện Chương trình. Tập huấn, nâng cao năng lực cho cộng đồng trong việc áp dụng kiến thức mới, kỹ thuật mới trong phát triển sản xuất phù hợp với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và vùng đặc biệt khó khăn; phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, sử dụng tốt công cụ giám sát của cộng đồng trong việc giám sát, đánh giá.

5. Tổ chức kiểm tra, giám sát và đôn đốc việc tổ chức thực hiện chương trình; Tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền kết quả thực hiện Chương trình theo quy định.

6. Lập kế hoạch thực hiện Chương trình trong năm 2025.

7. Lập kế hoạch giải ngân, phân đầu giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao.

8. Phối hợp với các ban ngành nghiên cứu kịp thời tham mưu, đề xuất, kiến nghị cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn.

UBND xã kính báo cáo./.

Nơi nhận:

- UBND huyện;
- Phòng Dân tộc;
- CT; PCT UBND xã;
- Lưu.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Đỗ Thanh Vượt